



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 หน้า 14 มูลค่าข่าว 46,116.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘อาจารย์มศว’ ร่วมอบรมฟ็อกซ์ฮันต์

ความเคลื่อนไหวของนักเตะเยาวชน 10 ราย ในโครงการ “ฟ็อกซ์ ฮันต์” รุ่น 3 ที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันฟุตบอลคิง เพาเวอร์ คัพ 2017 ที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเข้าแคมป์ วีเอส สปอร์ต คลับ จ.สมุทรปราการ เพื่อเตรียมพร้อมบินลัดฟ้าฝึกประสบการณ์ลูกหนังกับสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง

โดยเมื่อช่วงสายวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา “คิง เพาเวอร์” ได้จัดกิจกรรมอินสไปร์ แนะนำวิถีการใช้ชีวิตต่างประเทศและวิธีการสร้างแรงจูงใจ โดย ดร.เจนนิเฟอร์ ฮาววานิช อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาให้ความรู้กับนักเตะเยาวชน “ฟ็อกซ์ ฮันต์” รุ่น 3 ทั้ง 10 ราย

การอบรมดังกล่าว “ดร.เจนนิเฟอร์” ให้ความรู้แก่นักเตะทั้ง 10 ราย ในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประเทศอังกฤษกับการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ, การแก้ไขปัญหา, การปรับตัวตามวัฒนธรรมและสังคม และยังมีการจัดกลุ่มทำแบบทดสอบเรื่องความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษที่ต้องเจอในเวลา 2 ปีครึ่ง

ทางด้าน พิรัช กุลประภา หนึ่งในนักเตะ “ฟ็อกซ์ ฮันต์” รุ่น 3 กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่

จะได้เดินทางไปประเทศอังกฤษ จะได้เห็นและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมร่วมกับทีมเลสเตอร์ และการเข้าห้องเรียนที่อังกฤษพบปะกับเพื่อนใหม่ ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของสภาพอากาศหรือสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน”

ขณะที่นักเตะเยาวชน 10 ราย ในโครงการ “ฟ็อกซ์ ฮันต์” รุ่น 3 ประกอบไปด้วย 1.คณพศ กาดดี โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม, 2.ฟาริต ชูรุ่ง โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์, 3.บริบูรณ์ น้อยศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่, 4.ศิริมงคล รัตนภูมิ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต, 5.ฐิติพันธ์ เอกศิริ โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม, 6.พิรัช กุลประภา โรงเรียนสาธิต ม.ปทุมวัน, 7.ทักษ์ดนัย ใจหาญ โรงเรียนอบจ.เชียงราย, 8.ชินวัตร ชีมูล กีฬาภรณ์, 9.อภิวัฒน์ ไพรสน โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต, 10.วรโชติ เรืองรำหัส โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

สำหรับนักเตะเยาวชนโครงการ “ฟ็อกซ์ ฮันต์” รุ่น 3 ทั้ง 10 ราย จะเข้าแคมป์วีเอสสปอร์ตคลับ จ.สมุทรปราการ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ก่อนเดินทางสู่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 3 เมษายน โดยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 15.00 น.